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รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖8 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
๑. รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นางสาวนฤมล  พุกพิกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธาน 
 2. นางทรรศนารี   พุทธิโชติ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 3. นางสาวแววจันทร์       พงษ์จันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

4. นางสาวสุนันทา ชารีผาบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
 5. นายศุภนิตย์   ใจคง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 6. นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 7. นางสาวนลิน ี  กิตติวัฒนากุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี 

เปิดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ตำบลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เวลา 09.30 น.  
โดยนางสาวนฤมล  พุกพิกุล เกษตรอำเภอเสาไห้ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน   
ประธาน  มอบให้เลขานุการดำเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ณ สำนักงานเกษตร 

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   
ที่ประชุม     - ไม่มีข้อแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
3.1.1 แผนที่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
นางนิตยา  ชินจักร เจ้าพนักงานธุรการ ได้แจ้งว่าได้อยู่ระหว่างดำเนินการ รอปรับปรุงเพิ่มเติม 
3.1.2 ทุนที่จะมอบในงานกฐินพระราชทาน 
นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับ

โรงเรียนที่คาดการณ์ว่าจะมอบทุน คือโรงเรียนวัดสมุห์ อยู่ระหว่างประสานงาน และตรวจสอบอีกครั้งว่าควรเป็น
โรงเรียนอ่ืนอีกหรือไม่ 

3.1.3 นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า จากการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แจ้งว่าเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ตำบลหัวปลวก ขาดน้ำ เกิดปัญหาแล้ง พืชผล
เกษตรกรเริ่มเหี่ยวนั้น ปรากฏว่าในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ได้มีฝนตก ทำให้พืชผลทางการเกษตร 
เริ่มเจริญเติบโตแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
             4.1.1 นางสาวนฤมล  พุกพิกุล เกษตรอำเภอเสาไห้ ได้แจ้งแผนการปฏิบัติงานในคาบงาน 
วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2568  

นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่าในสัปดาห์ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การเผาในพื้นท่ีการเกษตรของชุดปฏิบัติการ ระดับอำเภอ ตำบลหัวปลวก    

นางสาวสุนันทา ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แจ้งว่า เพ่ือประชาสัมพันธ์การ 
หยุดเผา และออกพ้ืนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามปกติ 

นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่าอาทิตย์นี้จะทำการ 
ออกติดตามพืชน้ำน้อย ตำบลบ้านยาง 

นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่าแผนในสัปดาห์นี้ ออกติดตามการ 
ทำงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเก็บข้อมูลความต้องการพืช ขอให้เจ้าหน้าที่ตำบลทุกท่านส่งข้อมูลภายในวันที่ 23 
มิถุนายน 2568 

นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่าจะดำเนินการออกพ้ืนที่เพ่ือ 
ตรวจสอบพื้นท่ีที่เกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนรายใหม่ และเยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลศาลารีไทย  
  4.1.2 เกษตรพิรุณราช ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรายงานให้ตรงเวลาด้วย เกษตรอำเภอเสาไห้   
           นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า 
ได้มีเกษตรกรเข้ารับบริการ ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2568  มีเกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการเพื่อสนับสนุน
ขอกล้าผัก จำนวน 3 ราย  

4.1.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหยุดเผา เพ่ือลดมลพิษ 
ทางอากาศ และหากยังมีการฝ่าฝืน จะต้องเสียสิทธิ์ทางด้านการเกษตรอย่างไรบ้าง 
          นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที ่ประชุมให้ทราบว่า  
ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2568 ไมพ่บจุดความร้อนภายในอำเภอเสาไห้   

4.1.4 เกษตรอำเภอ ขอเน้นย้ำให้อำเภอดูแลกิจกรรม 5 ส. ในตัวอาคารและบริเวณสำนักงาน  
4.1.6 ขอให้เกษตรตำบลทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการข้ึนทะเบียน  
4.1.7 โครงการเปียกสลับแห้ง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ขอให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนให้เกษตรกรใน 

พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากการทำนา และประหยัดน้ำ ให้ต่อเนื่อง   
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. ปัญหาที่เกิดในการทำงาน 
         นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา  

นางสาวสุนันทา ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางทรรศนารี  พุทธิโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางนิตยา  ชินจักร เจ้าพนักงานธุรการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 

      2. เรื่องกฐินพระราชทาน ในเดือน พฤศจิกายน 2568 ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเริ่มประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ในการประสานงานในด้านต่างๆ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

1. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ดำเนินการอยู่เวรยาม โดยเคร่งครัด  
2. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการเปิด ปิด ไฟ ตามกำหนดเวลา         
3. ขอให้ร่วมกิจกรรม 5 ส ทุกวันจันทร์ ดูแลทำความสะอาดโต๊ะที่ทำงานของตัวเองให้สะอาด และพร้อมใช้งาน 
4. ปัญหาอ่ืน ๆ ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ปิดประชุม เวลา 10.30 น.  
 
 
 
 

                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางทรรศนารี  พุทธิโชติ) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวนฤมล  พุกพิกุล) 
                                          เกษตรอำเภอเสาไห้ 


